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จาก กปส. เทาไหร ๒. รายรับจากความรวมมือเทาไหร รายรับจากการจัดกับเอกชนเทาไหร แลวนํา
มาเปรียบเทียบวา ไดตามเปาหมายที่จากการแปลงมาสู Action Plan  ๒. จะตองมีในแงของการคิด
ตนทุนวาการจัดความรวมมือ ตนทุน/หนวยของการฝกอบรมเทาไหร และกับเงินที่ไดรับมามีกําไร 
หรือมีสวนเหลื่อมของระหวางรายจายกับรายรับหรือไมอยางไร ถาจะเปน SDU ก็จะตองเริ่มดําเนินการ 
เรื่องของการตั้งเปาหมายและคิดตนทุนในแนวนี้ ไมเชนนั้นหากไมดําเนินการเปนรูปธรรมจะเกิด
ปญหาเรื่องของการเลี้ยงตัวเองไดลําบาก 
  ผอ.สปช. แจงวา จะรับขอสังเกตของที่ประชุมไปปฏิบัติ เพราะสถาบันฯ ดําเนินการ
อยูแลว เรื่องของเปาหมายรายได ที่คาดวานาจะไดรับจาก กปส. สถาบันฯ ไดกราบเรียน อปส. 
ไปแลว ในชวง ๓ ป ตอจากนี้ไปหลังจากประกาศแปรสภาพ ถาหาก กปส. ยังคงใหการสนับสนุนใน
เรื่องของงบประมาณ ในฐานที่ใหในป ๒๕๔๙ สถาบันฯ ก็จะออกแบบหลักสูตร คือ การใหบริการ
มาใหทางหนวยงานแมไดรับทราบ และคิดวาในตัวงบประมาณที่ กปส. สนับสนุนสถาบันฯ ใน
ฐานเดิมอยูที่ประมาณ ๑๗ ลานบาท สถานบันฯ สามารถนําไปบริหารจัดการตัวเอง และไปรับบริการ
จากหนวยงานภายนอกเพิ่มเติม ในปที่ ๑ นาจะตอบไดวาในปที่ ๒ จะเดินไดดวยตัวเองอยาง
แข็งแรงมากนอยแคไหนเพียงใด สวนที่ ๒ ที่ไดนําเสนอบอรดไปเมื่อการประชุมครั้งที่ ๑ ซึ่งได
กลาวถึงกรณีประเด็นในเรื่องของการประเมินสมรรถนะตัวเองวา เราสามารถหารายไดเทาไหร 
ประมาณการไวแลวจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๙ สถาบันฯ นาจะทําเงินรายไดประมาณ ๒๙ ลานบาท 
แตไมใชกําไร เปนของ กปส. ๒๖%  เปนความรวมมือจากหนวยงานภายนอกอีก ๖๔% และ
สถาบันฯจัดเอง ๑๐% ในป ๒๕๔๙ ซึ่งในแผนงานที่จะถูกกําหนดในป ๒๕๕๐ จะมีหลักสูตรใหม ๆ 
เกิดขึ้นอีกหลายหลักสูตร โดยเฉพาะที่ อปส. ไดใหนโยบายใหสถาบันฯ ไปออกแบบหลักสูตร
ระดับ ๙ ออกแบบมาแลว ๓ หลักสูตร ขณะนี้ไดสรุปภาพรวมเรียบรอยแลว ถาหากวามีรายละเอียด
เกิดขึ้นก็จะไดนําเสนอ อปส. รับทราบตอไป นอกจากนี้ จากปฏิทินการปฏิบัติงาน ถาหากวา    
ตัวระเบียบดานการเงินผานความเห็นชอบเร็วที่สุดใหทานประธานกรรมการลงนามไดตามความ
คาดหวังที่ไดจัดทําปฏิทินขึ้นมา ถาเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ สถาบันฯ นาจะสามารถ
ประกาศแปรสภาพเปน SDU 
 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหนําขอสังเกตจากที่ประชุมไปปฏิบัติดวย 
     ๓.๓ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจาย 
                                           เงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๔๙, การเรงรัดเบิกจายงบลงทุน 
                                           ใหเปนไปตามแผนฯ และการรายงานเงินคงเหลือ กปส.  
                                              จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ 
                   อกค. รายงานวา  สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/
๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และกําชับผูบริหารที่รับผิดชอบ 
หนวยงานตาง ๆ โครงการไหนที่ยัง  ไมแลวเสร็จขอใหดําเนินการเรงรัดใหแลวเสร็จ หากบางโครงการ 

/มีการปรับเปล่ียน.................. 
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มีการปรับเปลี่ยนใหนําเสนอโดยเร็ว ประธานฯ แจงวา งานในระบบและแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ถือวา 
เปนระบบใหญ ฉะนั้นจึงขอใหเขาระบบไดเร็วที่สุด 
การดําเนินการ 
      ๑. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๔๙ ตั้งแตเดือน 
ตุลาคม ๒๕๔๘-มิถุนายน ๒๕๔๙ (หนา๑-๓) 
           ๑.๑ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ เบิกจายเปนเงิน ๖๕๖.๘๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ  
๕๔.๑๐ ของเงินที่ไดรับจัดสรร ๑,๒๑๔.๒๑ ลานบาท ซึ่ง ต่ํา กวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๓๑.๒๘ 
       ๑.๒  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของ กปส. ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ตั้งไว ๑๓๗.๕๑ ลานบาท 
ณ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เบิกจายไป จํานวน ๖๙.๗๑ ลานบาท ต่ํา กวาแผนที่กําหนดไวรอยละ 
๔๙.๓๐ 
        ๑.๓ การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรฯ สูง กวาแผนที่กําหนดไวคือ 
    แผนฯ  ๒๑๑  ตัวช้ีวัด/ครั้ง  ผล ๕๘๕ ตัวช้ีวัด/ครั้ง 

 ๒.  การเรงรัดเบิกจายงบลงทุนใหเปนไปตามแผนฯ รายงาน ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
(หนา ๔-๙) ปญหาและอุปสรรค 
       โครงการลําดับที่ ๑๑ (โครงการยายเครื่องสงฯ ศาลายา) ยังไมไดรับ TOR จากคณะ
กรรมการราง TOR ซึ่งมี ผอ.สพท. เปนประธาน โดย อปส. ไดสั่งการใหสง TOR ให กคล.ภายใน
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในเวลาที่ อปส. สั่งการ อาจจะไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๔๙ ผอนผันใหกอหนี้ผูกพันสําหรับรายการที่อยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจางเทานั้น 
ขอเสนอแนะ 
         เห็นสมควรสั่งการใหคณะกรรมการราง TOR  โครงการลําดับที่ ๑๑ (โครงการยายเครื่องสงฯ  
ศาลายา) ดําเนินการใหแลวเสร็จและจัดสงให กคล. โดยดวน 
 ๓. รายงานเงินคงเหลือ  ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๔๙ ( หนา ๑๐-๑๔) 
      เงินงบประมาณ  ป ๒๕๔๙    ๕๕๗.๓๕  ลานบาท     
     เงินรายได        ๑๘.๑๐  ลานบาท                         

    เงินอุดหนุน สทท.๑๑  (อสมท.)          ๒๖.๘๗  ลานบาท     
        เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี          ๗๓.๕๔ ลานบาท 
      เงินโครงการอาเซียน ๖ โครงการ        ๐.๗๗ ลานบาท 
      เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ                  ๑.๘๘ ลานบาท 
 
 

/เงินสวัสดิการ ................... 
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     เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ         ๙.๑๓ ลานบาท 
      เงินรับฝากอื่น ๆ         ๑๐.๔๒ ลานบาท 
   ประธานฯ แจงขอหารือผูบริหารในเรื่องแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน 
ตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๔๙ ในผลผลิตที่ ๑,๒ และผลผลิตที่ ๓ ต่ํามากในการดําเนินการ และ
ใหผูบริหารใหความสําคัญเปนพิเศษในผลผลิตที่ ๓ และผลผลิตที่ ๔ ซ่ึงไดผลผลิตมาก 
  ที่ปรึกษาฯ (นายพายัพฯ) แจงวา เรื่องของการจัดสรรเงินงบประมาณใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตร บางยุทธศาสตรจัดสรรใหมาก บางยุทธศาสตรไมไดจัดสรรให หรือนอยกวาที่จะ
ดําเนินการได ฉะนั้นคงจะตองมาทบทวนเรื่องของการจัดสรรเงินตามยุทธศาสตรวาใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรที่ไดวางไว ยุทธศาสตรนี้จัดสรรใหมากก็เลยออกมาในเรื่องที่เกินเปาหมาย แตในบาง
ยุทธศาสตรดูแลว ก็อาจจะไมไดรับการจัดสรรเงินหรือจัดสรรเงินนอย เพราะฉะนั้นเวลาการจัดเงิน
คงจะตองมีการทบทวนและใหเกิดความชัดเจนในเรื่องแผนงานและแผนเงินจะตองมีความสอดคลอง
และประสานสัมพันธกันกับภารกิจที่ทําก็คงจะเปนคําอธิบาย จากการที่นําเสนอ มีขอสังเกตอยู  
๒ ประการ ประการที่ ๑ ในปงบประมาณ ๒๕๔๙ เรื่องการใชจาย โดยเฉพาะงบลงทุนมีความลาชา
คอนขางมากและไดมีการนําเขามารายงานในที่ประชุมหลายครั้ง แตวาการดําเนินการตาง ๆ ยังอยู
ในลักษณะลาชา การลาชามีผล ๒ ประการ ประการที่ ๑ คือตัวชี้วัดที่เราไดใหคํารับรองกับ ก.พ.ร.  
๒. คือจะมีผลกระทบไปในงบประมาณป ๒๕๕๐ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ขณะนี้สํานักงบประมาณ
จะใชบรรทัดฐานของงบลงทุนตามที่จายจริงตามป ๒๕๔๙ ดังนั้นจึงขอใหดําเนินการเรงรัดเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ๒. งบประมาณป ๒๕๕๐ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ รายไดจะไดลดนอยลง ขณะนี้
งบประมาณจะเพ่ิมขึ้นเพียง ๒-๓% เทานั้น เมื่อเปนอยางนี้แลวจะเกิดผลอยู ๒ ประการ 
ประการที่ ๑ งบประมาณป ๒๕๕๐ คงจะลาชาไมนอยกวา ๖ เดือน จะมีผลกระทบกับ กปส. คือ 
ลูกจางชั่วคราวเปนหลัก (ลูกจางชั่วคราวที่ใชเงินงบประมาณ) ๒. กปส.จะมีแนวทางชวยเหลือ 
ลูกจางหรือไม เราใชลูกจางชั่วคราวเปนหลัก เมื่อลูกจางออกไปเราจะทําอยางไร เพราะวาการปฏิบัติงาน
หลาย  ๆหนาที่ใชลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงาน ฉะนั้น จะตองมีการเตรียมการในป ๒๕๕๐ เกิดความลาชา 
๒. งบลงทุนคงจะไมไดตามที่เราขอไป คงจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญของงบลงทุน แตละ
โครงการในป ๒๕๕๐ ดวย  
  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมใหความสําคัญตามที่ปรกึษาฯ (นายพายัพฯ) ใหขอสังเกต 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สนผ., กคล. จะตองมองถึงการใชงบประมาณป ๒๕๕๐ ซึ่งจะมีผลกระทบกับ
ลูกจางช่ัวคราวที่ใชเงินงบประมาณดวย 
  นางวนิดา ชัยประภา ผูแทน อกจ. ช้ีแจงวา ตามที่ทานที่ปรึกษาฯ เปนหวงเรื่อง
ของลูกจางชั่วคราวที่ใชเงินงบประมาณ ปจจุบัน กปส. ไมมีลูกจางเงินงบประมาณแลว ปรับเปล่ียน
เปนพนักงานราชการหมดแลว และไดรับกรอบอนุมัติถึงป ๒๕๕๑ ตอนนี้ขอจางโดยขอตั้งงบประมาณ
ตอเนื่องใหอยู ในสวน ๓๐๐ กวาอัตรา ตอนนี้ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ เงินรายไดของ  

/กปส. มี .................. 
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กปส. มี ๖๙๓ อัตรา ซึ่งเปนการจางปตอป และทุกป กปส. จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ 
จัดทํากรอบของแตละป 
  ประธานฯ แจงวา การเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ เพ่ือที่จะตั้งงบประมาณใน
ปตอไป โดยฐานของการใชเงินงบประมาณเดิมเปนเรื่องสําคัญ สวนลูกจางที่ใชเงินนอกงบประมาณก็ดี 
และในสวนที่ทานปรึกษาฯ เปนหวงไมมีผลกระทบ แตก็มีการพูดกันมาหลายครั้งแลววา เงินรายได
ของ กปส. มันมีผลกระทบจาก สวท. หรือลูกคาที่เลิกดําเนินธุรกิจไปแลวก็ดี  ซึ่งจะตองหาทางแกไข
ใหไดวา ทําอยางไรจึงจะไดเงินรายไดมาชดเชย ซึง รปส. (นางอัจฉราฯ) ก็ไดนําเสนอใหที่
ประชุมทราบไปแลว 
  อกค. แจงวา ขณะนี้สภาวะการเงินของ กปส. ก็เปนที่ทราบกันดี และรายงานทุกเดือน 
ขณะนี้ สวท.กําลังอยูระหวางการทําสัญญากบัผูรวมผลิตรายการ เพ่ือจะนําเงินเขามา สวนลูกจาง
จะรับไวพิจารณากอนเปนอันดับแรก 
  ประธานฯ แจงขอให รปส. (นางภัทรียาฯ) เรงดําเนินการพิจารณาการรวมผลิตรายการ
ของบริษัทที่จะเขามาเสนอใน ความถี่ ๘๘ และ ๙๓.๕ และที่เหลือใหเร็วที่สุด 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และเรงรัดใหคณะกรรมการราง  TOR  โครงการลําดับที่ 
๑๑ (โครงการยายเครื่องสงฯ ศาลายา) ซ่ึง ผอ.สพท. เปนประธานใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตอไป 

 

     ๓.๔ ผลการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
                                           ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ รอบ ๙ เดือน 
            ผอ.สนผ. รายงานวา ในคราวประชุมผูบริหาร  ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙  
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ที่ประชุมมีมติรับทราบการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) รอบ ๖ เดือน ตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ ไปแลว นั้น 
การดําเนินงาน 
   ๑. ในการติดตามผลการดําเนินงานในรอบ ๙ เดือน สปผ. สนผ. ไดจัดทําขอมูล
เขาระบบ e-SAR Card  สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ตามที่
กําหนดของปฏิทิน การจัดทําคํารับรองฯ ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๒.๐๗ จากคะแนนเต็ม ๕ 
   ๒. สําหรับผลจากการตรวจสอบความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 
รอบ ๖ เดือน ที่ กปส. ไดเสนอผลคะแนนในภาพรวมสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ไดเทากับ ๑.๗๘ 
จากคะแนนเตม็ ๕ ไดรับแจงบริษัท ทริส วา ตัวชี้วัดใดที่เปนเรื่องของการติดตามประเมินผล  
ยังไมตองใสคาคะแนน สปผ.สนผ. จึงไดปรับขอมูลตามที่ไดรับแจง จึงทําใหในรอบ ๖ เดือน 
คะแนนลดลงเหลือ ๑.๖๘ และเมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานของปงบประมาณ ๒๕๔๘ ในชวง
เวลาเดียวกัน พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย ๑.๕๕ 

/อนึ่ง ตามที่ .................. 
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   อนึ่ง ตามที่ กปส. ไดขอย่ืนอุทธรณตัวชี้วัดที่ ๓.๖ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากการ
วัดจํานวนรายการโทรทัศนที่ออกอากาศในตางประเทศอยางสม่ําเสมอ เปลี่ยนเปนขอวัดจํานวนชองทาง
เผยแพรรายการโทรทัศนในตางประเทศ นั้น ไดรับแจงผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. แจงวา ให กปส. 
ดําเนินการโดยใชตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนนเดิม แตทั้งนี้ใหนับรวมรายการที่เสนอ ที่สามารถ
รักษาสถานภาพใหมีการออกอากาศในตางประเทศอยางสม่ําเสมอไวได ในปงบประมาณ ๒๕๔๙  
  ๓. สนผ. ไดดําเนินการสรุปรายงานผลการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ รอบ ๙ เดือน  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว) 
   ที่ปรึกษาฯ (นายพายัพฯ) ใหขอสังเกต ๑. ในเรื่องของหลักการการใหคะแนนของ 
ก.พ.ร. มีหลักการท่ีสําคัญอยางไร ในเรื่องนี้ไดมีมติคณะรัฐมนตรีแลววา ในเรื่องของการประเมิน
ในป ๒๕๔๙ จะตองคํานึงถึงความคุมคาดวย ฉะนั้นแลวคะแนนจะไดคอนขางต่ํา ๒. การใหคํารับรอง
ไดลงนามกันในลักษณะที่หนวยงานปฏิบัติเปนผูใหคํารับรอง เมื่อใหคํารับรองแลว หนวยงานนั้นมีความ
มั่นใจในการที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง  ๆ เพราะเปนคนเสนอเอง ฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตาง  ๆนั้นกระทําไดยาก เพราะฉะนั้นตรงที่เราเขียนคํารับรองก็ตองมาดูความเปนไปไดวา สามารถปฏิบัติ
ไดมากนอยเพียงใด ไมเชนนั้นแลวสวนที่เราใหคํารับรองแลวปฏิบัติไมไดจะเสียคะแนน ๓. เรื่อง
การเบิกจายเงินงบประมาณถึงแมเปนสัดสวนที่นอยก็ตาม แตมีผลกระทบกับคาของคะแนนที่ได เพราะ 
กปส. เบิกจายไดต่ํากวาเกณฑที่วาง และมาดูเรื่องของ ๖ เดือนวาจะตองสงการประเมินผลไปที่
สํานักงบประมาณใน ๖ เดือน จะเปนลักษณะที่รูโดยอัตโนมัติ คือเขาไดมีการยกฐานะในเรื่องของ 
GFMIS เปน SDU และมีการปรับอะไรตาง ๆ ฉะนั้นในเรื่องของการเบิกจายผานระบบ GFMIS 
จะทราบโดยอัตโนมัติ และก็ประสานงานกับ ก.พ.ร.วาเบิกจายอะไรตาง ๆ ดังนั้นเราคงจะตอง
สรางระบบในเรื่องโอนเงินไปในสวนภูมิภาคไดอยางรวดเร็วและทันการ มิฉะนั้นแลวจะเปนปจจัยสวนหนึ่ง
ของการเบิกจายมีความลาชา คงมีขอสังเกตตัวที่สําคัญคือเรื่องความคุมคาที่จะตองมาพิจารณา 
เพราะเปนมติคณะรัฐมนตรีทีจะตองมาพิจารณาเปนพิเศษ 
  ประธานฯ แจงขอให สนผ. รับขอสังเกตของที่ปรึกษาฯ (นายพายัพฯ) ไปดําเนินการ  
และในเรื่องของการปฏิบัติในหนวยปฏิบัติก็ขอให กคล. ประสานกับ สนผ. ดวย และนาจะมีทาง 
แกไขที่ดีกวานี้หรือไม ไมทราบวาเรื่องการออกอากาศในตางประเทศอยางสม่ําเสมอขอบเขต
หมายถึงอะไร เพราะวาถานําเนื้อหาของประเทศไปออกขาวหรือออกอากาศตางประเทศอยางสม่ําเสมอ 
จะออกมาไดอยางไรในเรื่องของตัวชี้วัด จะมีสม่ําเสมอจริง ๆ ก็คือ เรื่องของการออกอากาศอาเซียน 
ซึ่งเราไดทํา MOU กันอยู หรือวา MOU ที่เราลงนามกับบรูไน,จีน และเวียดนามไดเก็บรายงาน 
พวกนี้มาหมดหรือไม ถาอยางไรก็ขอใหตรวจสอบใหม และอีกอันหนึ่งคือ สวนที่ กปส. เปนตัวหลัก 
โดย รมต.นร.(นายสุรนันทน เวชชาชีวะ) เปนประธานประชาสัมพันธ ๖๐ ปครองราชย ตรงนี้ 
นาจะมีมาก เพราะเราทํามากและมีปริมาณงานมาก ขอให สนผ. ชวยตรวจสอบดูอีกครั้ง 

/ผอ.สพป.แจงวา.............. 
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  ผอ.สพป. แจงวา หากนับการประชาสัมพันธ ๖๐ ป ครองราชย จริง ๆ สพป.จะ
สามารถนับใหไดวามีออกสถานีใดบาง เชน CNBC BBC CNN และก็จะมีรายการที่ทําสัญญากับ
เราวาจะออกอะไรบางชวงไหน รวมทั้งขึ้นเว็บไซตของเขาดวย ตนสัปดาหหนาจะรวบรวมมาให สนผ. 
อีกขอหนึ่งขออนุญาตเรียนวา หากนับรวมที่ออกตางประเทศ สพป.จะนําเสนอมาวา มีคอนเสิรต
เฉลิมพระเกียรติที่ไดไปจัดในตางจังหวัด ๔ ภูมิภาค ก็ออก Gobal Network ดวย อันนี้ก็
สามารถรายงานได สําหรับรายการประจําของ สทท.๑๑ ขณะนี้ที่ทําอยูคือ รายการเพลงเงินลาน 
การแขงขันขับรอง ๕ ภูมิภาค ซึ่งเปนรายการที่ไดรับรางวัลโทรทัศนทองคํา ก็จะสามารถรวบรวม
ตัวเลขให สนผ. ได 
  ผอ.สปต. แจงวา คงจะตองมีหนังสือไปถึง สทท.๑๑ จริงแลวรายการเฟสตาพาเพลิน
ก็ออกทางสถานีวิทยุ และโทรทัศนที่รับสัญญาณไดจากภูมิภาคทางประเทศมาเลเซีย และบรูไนดวย 
และอีกอยางหนึ่งเวลาการดําเนินงานตาม MOU แผนปฏิบัติการทางโทรทัศนถามีการแลกเปล่ียน
รายการอยูทุกความถี่ ก็ใหเขาเก็บตัวเลขให อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโครงการตาง ๆ ที่เราไปชวยเหลือ
หนวยงานอ่ืน อาจมีหนังสือสอบถามไปก็ได เชนภาคใต หรือตางประเทศในเขตพรมแดน ทุกวันนี้
มีการแลกเปลี่ยนโปรแกรมนี้ก็เปนตัวนับตัวหนึ่ง ไมรวมที่ กปส. ไปเปนกรรมการ ใหกับหนวยงานอ่ืน 
และมีการเผยแพรประชาสัมพันธตางประเทศอันนี้ก็ตองนับ 
  ห.กพร. กปส. แจงวา เรื่องนี้เขาเนนรายการโทรทัศน ที่มาที่ไปก็เปนความปรารถนาดี
ของ ก.พ.ร.ใหญ ดร.อรพินฯ ในฐานะประธานที่เปนผูเจรจาขอตกลงกับ กปส. ทานแจงวาเวลา
ไปตางประเทศ ทานเห็นวา Gobal Network ที่ออกทางชอง ๕ มีรายการซึ่งไมคอยนาสนใจ แต
ถามองวาศักยภาพของ กปส.นาจะทําอะไรท่ีไดดีกวา และอาจจะขอผาน Gobal Network   

ตรงนี้ก็ได อันนี้เปนขอเสนอของทาน และทานก็บอกวา อยากให กปส.พัฒนารายการสูสากล   
ดร.อรพินฯ เลยขอกําหนดเปนตัวชี้วัดปนี้ กปส. นาจะทํารายการโทรทัศนไปออกอากาศในตางประเทศ  
จึงสงเสริมให สทท.๑๑ ไดมีรายการไปออกตางประเทศบาง และเลยกําหนดเงื่อนไขเปนรายการ
โทรทัศน ไมใชรายการวิทยุ และจะตองออกอากาศตอเนื่อง อาจจะเปนสัปดาหละครั้งหรือ ๒ 
สัปดาหครั้งตอเนื่องเปนเวลา ๖ เดือน ขณะนี้ สทท. ๑๑ นําเสนอรายการไป ๓ รายการ ซึ่งเปนรายการ 
 ที่ทําอยูแลว และออกอากาศเปนประจําหลายประเทศ ก็ไปเจรจาทานก็แจงวา อันนี้เปนรายการที่
คุณทําอยูแลว แตควรจะมีรายการที่เพ่ิมขึ้นมาใหม โดย สนผ. เปนผูรับผิดชอบคํารับรองก็ไดไป
เจรจาวาเราผลิตไมทัน เพราะวากวาจะเจรจาและรับขอเสนอมา ทั้งงบประมาณก็ไมทัน ซึ่ง ก.พ.ร.  
แจงวา ไมอยากใหเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตรงที่ไดเจรจาขอตกลงกันไปแลว 
  ผอ.สปต. แจงวา ตามที่ที่ปรึกษาฯ (นายพายัพฯ) กลาว เรื่องของขอตกลงเปนส่ิง
ที่เราไปตกลงกับเขาบนศักยภาพของเรา เราตองทราบวาเราทําอะไรไดมากนอยแคไหน ถึงจะไปตกลง
กับเขา ฉะนั้น ก.พ.ร. อาจเสนอแนะได แตเขาไมรูเรื่องภายในของ กปส. วาที่จะทําส่ิงนั้น  ๆมีศักยภาพ
มากนอยแคไหน และเรื่องของรายการโทรทัศนไมอยากใหเนน แมกระทั่งรายการที่ผลิตในประเทศเอง  

/ก็แทบไมมี............ 
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ก็แทบไมมีรายการที่เปนของเราเอง ฉะนั้นการที่จะผลิตรายการดี ๆ ไปออกตางประเทศจะยิ่งยากกวา 
  ประธานฯ แจงวา ทางชอง ๙ และ ชอง ๕ เขาก็ไมไดผลิตรายการเอง ยกเวนขาว 
จะจางบริษัทผลิตทั้งนั้น ฉะนั้นตองแกไขและทําความเขาใจกับบริษัท ทริส ที่ชอง ๑๑ มี ๓ รายการ
ที่ออก Gobal Network ดีอยูแลว และคอนขางยากในการที่จะไปควบคุมเนื้อหาของเขา จริง ๆ 
สทท.๑๑ ก็ไมไดดําเนินการเองทั้งหมด ฉะนั้นตองขอปรับใหม และจะมีที่ สทท.ภูเก็ต ดําเนินการ
อยูบางจะเปนขาวหรือสารคดีพอจะเอาเขาไปรวมไดหรือไม 
  ร.ผชช. (น.ส.อัมพวันฯ) แจงวา เทาที่ทราบทาง สทท.๑๑ มี ๓ รายการที่ออก
อากาศทาง Gobal Network  คือ กรองสถานการณ นิวสไลน และประกายทักษะ ที่เคยออกมา
หลายปแลว สําหรับของ สทท.ภูเก็ต เองหากจะขอเปลี่ยน คิดวานาจะขอเปลี่ยนวาการออกอากาศ
ผานส่ืออ่ืน เนื่องจากขณะนี้มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ซ่ึงปจจุบันไดนํารายการของสถานีโทรทัศน
ทุกชองไปออกอากาศในภูมิภาคมี สทท.ภูเก็ตแหงเดียวที่ติดตอขอใหนําไปออกอากาศใน Max 
Net TV นอกจากนี้ก็ยังออกของ Thai New. Com แตมองวา ในอนาคต กปส. จะตองพัฒนาศักยภาพ
ของอินเตอรเน็ตของเราเปนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่จะใหบริการสื่อดานนี้ออกไปอีกชองทางหนึ่ง 
  ผอ.สพป. แจงวา เห็นดวยกับ อปส. ที่จะตองทําความเขาใจกับบริษัท ทริส ที่
จะแจงวา เปนรายการประจําและทํามาแลว ตองทํารายการใหมไมเห็นดวย เพราะ ๓ รายการนี้
เปนรายการที่เดนของเรา นอกจากนั้นยังมีอีกรายการหนึ่ง คือรายการนายกทักษิณฯ คุยกับประชาชน 
ซึ่งเรื่องนี้ทางชอง ๕ มาติดตอขอออกอากาศจากเรา และลาสุดก็มีรายการเพลงเงินลาน ซ่ึงตลอดทั้งปนี้
จะทําทุกอาทิตยสัปดาหที่ ๔ ของเดือน 
  ประธานฯ แจงวา ปนี้กรมประชาสัมพันธทํางานหนักมากเก่ียวกับเรื่องการประชา- 
สัมพันธงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป นาจะไดคะแนนมาก จึงขอใหประสานกับบริษัท ทริส
ชวยปรับใหดวย 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
      ๓.๕ การดําเนินกิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูโดยระบบ 
                   Coaching  
                   ห.กพร.กปส. รายงานวา  ตามที่ กปส. ไดจัดทําแผนการจัด   
การความรู (KM Plan) เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. ไปแลว นั้น ในขั้นตอนของแผนดังกลาวกําหนดให  
สวนราชการตองมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูโดยระบบ Coaching และ Mentoring ที่เปนมาตรฐาน
ขององคกร ซึ่งไดกําหนดใหมีหนวยงานนํารองในการนําระบบดังกลาวไปใช จํานวน ๒ หนวยงาน 
คือ สปข.๓ และ สนผ. 
 ขอพิจารณา 
   สปข.๓ ในฐานะหนวยงานนํารอง ไดมีหนังสือ ที่ นร ๐๒๑๓/๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ รายงานความกาวหนาในการดําเนินการ KM- Coaching (รายละเอียดตาม 

/เอกสารที่แนบ).................. 



- ๑๕ - 

 

เอกสารที่แนบ) ตอที่ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Team) ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมี รปส. (นางอัจฉราฯ) เปนประธาน 
ขณะเดียวกันทาง กกจ. ไดจัดทําแนวทางการดําเนินการเรื่อง Coaching เพ่ือใชเปนรูปแบบให
สํานัก/กอง ไดนําไปใชเพ่ือการพัฒนาการจัดการความรูในแตละสํานัก/กอง ตอไป  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว) 
   ประธานฯ แจงขอขอบคุณ สปข.๓ ที่เปนหนวยงานนํารองดําเนินการ และ 
ขอขอบคุณ สนผ. และ กกจ. ที่ไดดําเนินการกิจกรรมของ กปส. ไดกาวหนาไปดวยด ี

 

 มติที่ประชุม รับทราบ และนําแนวทางดังกลาวไปดําเนินการในสํานัก/กองตอไป 

 

    ๓.๖ ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
                                  (PMQA) ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ 
           ผอ.สปข.๖ รายงานวา คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๘: ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกําหนดใหสวนราชการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ในแตละระดับข้ันตอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให (๕ ขั้นตอน) 
การดําเนินงานที่ผานมา 
   ๑. ก.พ.ร.กปส. ไดรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแลวเสร็จใน ๓ ข้ันตอน คือ จัดประชุมชี้แจงใหความรู 
เรื่อง PMQA แกเจาหนาที่ กปส. จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
ของ กปส. และจัดทําแผนดําเนินการพรอมกําหนดผูรับผิดชอบประเมินองคกรในแตละหมวดตาม
เกณฑ PMQA  และจัดการอบรมคณะทํางาน เพ่ือเตรียมความพรอมในการประเมินองคกรดวยตนเอง 
  ๒. คณะทํางาน PMQA ไดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นประเมินองคกรดวย
ตนเองตามเกณฑ PMAQ จํานวน ๓ ครั้ง ใน ขั้นตอนที่ ๔: การจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร 
โดยตอบขอคําถามตามเกณฑเก่ียวกับลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ และความทาทายตอองคกร 
(จํานวน ๑๕ ขอ ) และดําเนินการตอเนื่องในขั้นตอนที่ ๕ การตอบขอคําถามประเมินองคกร 
ตามเกณฑ หมวดที่ ๑-๗ (จํานวน ๙๐ ขอ) 
 การดําเนินการตอไป 
  ๑. กพร.กปส. จะจัดสงเอกสารผลการประเมินองคกรตามเกณฑ PMQA ข้ันตอนที่ ๔ 
:ลักษณะสําคัญขององคกร ใหทุกสํานัก/กอง เพ่ือใหผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนไดมีสวนรวม
รับทราบและเขาใจประเด็นตาง ๆ รวมถึงแสดงความคิดเห็น นํามาปรับปรุงผลการประเมินใหมี
ความสมบูรณถูกตองตามขอเท็จจริงยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินองคกร
หมวดที่ ๑-๗ ตอไป 

/๒. กพร. กปส. ................. 




